



สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ด้านบริหาร

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ด้านบริหาร ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗

การประชุม กสม. ด้านบริหาร ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗ โดยมีนางสาวพรประไพ กาญจนรินทร์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

๑. ร่างข้อกำหนดทางจริยธรรมและประกาศสำนักงาน กสม. ที่เกี่ยวข้องกับ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

ที่ประชุม กสม. มีมติเห็นชอบร่างข้อกำหนดทางจริยธรรมข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของสำนักงาน กสม. (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ที่แก้ไขตามความเห็นที่ประชุม และเห็นชอบร่างประกาศสำนักงาน กสม. เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน และแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของสำนักงาน กสม. แนบท้ายประกาศฯ ตามความเห็นที่ประชุม โดยให้สำนักงาน กสม. แต่งตั้งผู้บริหารด้านการเสริมสร้าง บทบาทหญิงชาย (Chief Gender Equality Officer: CGEO) และแต่งตั้งหน่วยงานระดับสำนัก/กอง ทำหน้าที่ เป็นศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในหน่วยงาน (Gender Focal Point: GFP) และจัด อบรมบุคลากรเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน และมอบ สำนักกฎหมายดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๒. การเสนอข้อมูลประกอบการจัดทำ LOIPRs ของคณะกรรมการ CRPD

ที่ประชุม กสม. มีมติเห็นชอบส่งข้อมูลหรือข้อคำถามประกอบการจัดทำประเด็นคำถาม ล่วงหน้า (Lists of Issues Prior to Reporting: LOIPRs) ของคณะกรรมการ CRPD ตามที่เสนอ โดยให้เพิ่มเติม ตามความเห็นที่ประชุม และมอบสำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๓. ร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนักงาน กสม.

ที่ประชุม กสม. มีมติเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนักงาน กสม. โดยในส่วนของสำนักงาน กสม. พื้นที่ภาคใต้ ให้ทบทวนรายละเอียดและความเหมาะสมของ โครงการ และมอบสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ และสำนักงาน กสม. พื้นที่ภาคใต้ ดำเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้องต่อไป

๔. กรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ที่สำนักงาน กสม. ได้รับจัดสรร ภายใต้ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่ประชุม กสม. มีมติรับทราบกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่สำนักงาน กสม. ได้รับจัดสรรตามมติคณะรัฐมนตรี โดยสำนักงาน กสม. ได้รับการพิจารณา
จัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ รวมทั้งสิ้น ๓๒๙,๒๘๐,๒๐๐ บาท

๕. ความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผน
การปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน
รอบ ๖ เดือน

ที่ประชุม กสม. มีมติรับทราบความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน
รอบ ๖ เดือน (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) โดยมีการเบิกจ่าย/ก่องหนี่ผูกพัน ๑๑๖,๕๖๙,๕๔๔.๔๑ บาท
คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๘๖ ของงบประมาณตามแผนการปฏิบัติงานฯ ไปพลางก่อน และมีโครงการเชิงยุทธศาสตร์
ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๐ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒ โครงการ และอยู่ระหว่าง
ดำเนินการ จำนวน ๘ โครงการ